

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## WHAUP – เอากันให้ครบๆ ไปเลย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ก็ต่อเนื่องจากวันวานที่กล่าวถึงกันไปเลยดีกว่าครับ ไหนๆ ก็จับดาหุ้นกลุ่มนี้ มากันอย่างต่อเนื่องแล้ว และจริงๆ ก็ว่าจะเอา WHA มาเข้าบาดตาเขียนเหมือนกันนะ และ ยังคิดอีกว่า จะดู BGRIM เพื่อเขียน บาดตาเขียน ในวันนี้ด้วยเช่นกัน... เพราะอยากรู้เหมือนกันว่า ถ้าBGRIM เล่นแบบวันวาน วันนี้ควรจะต้อขึ้นได้ไหม ถ้าจะเข้าบาดตาเขียน ช้ำๆ ติดกัน... แต่เอาเถอะ วันไหนไม่เชียร์ แล้วถ้าขึ้นได้นั้น ก็จะได้ดีใจแทนท่านที่เก็บมาในวันวาน... ส่วน WHA ที่ชอบด้วยนั้น ก็เพราะเห็นราคาสูง ขึ้นมากระทุ้ง High ซึ่งตามตำราว่าไว้ “กระทุ้ง High มักจะมี New High”... ก็ลองๆ ดูด้วยก็แล้วกันครับ อาจจะไม่มี New High ในเร็วๆ นี้ แต่ก็เรียกว่า มีโอกาสไม่เข้าหรือหนากินไปหรือกระมัง... แล้วทำไมถึงมาบาดตาWHAUP เข้าละ ก็ลองอ่านๆ ในความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิคแอกก็แล้วกันนะครับ ใช้เรื่องทางเทคนิคง่ายๆ และครับ น่าจะเอาไปใช้กับหุ้นตัวอื่นๆ ที่ท่านดูก็ได้ หรือ เอาไว้เผื่อวันหน้า มีหุ้นตัวไหนๆ เข้ารูปแบบเดียวกันนี้ละก็ อย่างนี้ดูต่าย ลองเล่นตามสัญญาณกันดูได้ครับ ผิดหรือถูกอะไรยังไง เราจะได้รู้แล้วก็ปรับเครื่องมือกันได้... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น เอาไว้นานๆ เราค่อยมาเขียนกันในบาดตาเขียนสักครั้งหนึ่งก็พอเพราะส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเขียนมุมมองระยะกลางๆ ขึ้นไป ซึ่งสัญญาณมันก็ไม่เปลี่ยนแน่มันอะไรง่าย ๆ นักหรือถ้าสนใจ ก็ลองติดตามในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของ UOBKH ที่เหนือเมฆเขียนทุกวันอยู่แล้วก็ได้ครับ หรือจะรอฟังทาง Money Channel ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 9.30 น. ก็ได้นะครับ (สั้นๆ แต่ได้ใจความ)

**ดูตามเกม...** ก็คงจะเดินเกมตามๆ กันไปทั้งกลุ่ม หรือ อาจจะเป็นเกมที่กำลังไววันวานก็ได้ ยังอาจจะยังมีของเหลืออยู่ข้างบนกันบ้างแหละ ดีไม่มี ก็อาจมีรายใหญ่ๆ ด้วยกระมัง... แต่รู้นะ เราจะได้เปรียบ

**แนวรับ** : ... 6.55-6.50 หรือ ช่วง 6.4-6.6 สละสมได้ อย่าหลุด 6.4

**เป้าหมาย** : ... เล่นสั้น ก็ 6.95-7.00 / แต่ยืน 7.0 ได้ ก็มองยาวๆ นะ

Price Chart...(WHAUP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น WHAUP...** รูปแบบ MA. ระยะสั้น ที่เราจะคุ้นเคยกันบ่อยๆ คือ เรื่องของ Golden Cross ที่แหละ โดยใช้แค่ MA10days และ MA25days ซึ่งใครจะใช้ค่าที่ต่างจากนี้ก็ได้นะครับ แต่เส้นที่ยาวกว่า ไม่ควรเกิน 30 วัน น่าจะเหมาะกว่านะครับ (ระยะสั้น ใช้แค่นี้ก็พอ) แต่ในภาพนี้ MA10days ได้ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก หรือแนวรับระยะสั้นได้อย่างดี ราคาตั้งจากเส้น MA. ได้และอีกสัญญาณที่เห็นคือ ราคาตั้งผ่านระดับ 6.40 นั้น ถือว่าเป็นการผ่านรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เราก็ค้นๆ กันดี คือ รูปแบบ Bullish Flag ซึ่งจะมีเป้าหมายตาม Pattern ที่ 6.95-7.00 นั้นเอง... ดังนั้น การไม่ลงต่ำกว่า 6.40 เสียก่อน ก็ยังน่าเก็งกำไรระยะสั้นต่อได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน